

KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH (1960 - 2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

60 năm xây dựng và phát triển

Năm 1960, Trường Đại học Thái Bình - tiền thân là Trường Tài chính Thái Bình được thành lập. Đây là dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Bình. Trường đã góp phần cung ứng nguồn lực có kỹ năng, kiến thức, đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, quê hương.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp, các ngành cùng với nỗ lực phấn đấu hết mình, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, sẻ chia của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên qua các thời kỳ, Trường Đại học Thái Bình ngày càng phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp "Day tốt, học tốt", khẳng định vị thế, uy tín và thương hiệu, điểm tô bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội trong dòng chảy thời gian của lịch sử và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại chặng đường 60 năm đã đi qua với biết bao thăng trầm biến cải, Trường Tài chính Thái Bình ra đời vào cuối năm 1960 trong bối cảnh nhân dân cả nước đang ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời chi viện cho miền Nam đánh Mỹ, phong trào học tập xã phát triển mạnh mẽ trong toàn tỉnh đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, tài chính của các hợp tác xã đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, yếu tố công nghiệp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Khi mới thành lập, đội ngũ cán bộ quản lý ít ỏi, lực lượng giáo viên phụ thuộc vào cán bộ Phòng Thuế nông nghiệp của Ty Tài chính kiêm nhiệm, cơ sở vật chất nghèo nàn song nhà trường vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán tài vụ, thư ký đội của hợp tác xã nông nghiệp.

Trên mỗi chặng đường phát triển, nhà trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. Từ khóa học đầu tiên tại đình Tống Vũ, xã Vũ Chính, huyện Vũ Tiên với 6 lớp đào tạo cấp tốc cán bộ tài chính - kế toán hợp tác xã nông nghiệp, Trường đã trải qua nhiều lần sáp nhập, tiếp nhận các đơn vị bồi dưỡng, đào tạo như: Trường Thống kê (1973), Trường Ngân hàng (1974), Trường Kinh tế Kỹ thuật tài chính (1989), một bộ phận của Trường Dạy nghề thương nghiệp (1989) và nhiều lần đổi tên, nâng cấp: Trường Kinh tế Tài chính Thái Bình (1973), Trường Kinh - Tài Thái Bình (1974), Trường Trung



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình tại Trung tâm kỹ thuật, thực hành.

học Kinh tế (1978), Trường Kinh tế Kỹ thuật (1989), Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình (2000), Trường Đại học Thái Bình (2011). Những dấu ấn lịch sử trong chặng đường phát triển là ngày 14/11/2000 theo Quyết định số 8444 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình; đặc biệt, ngày 8/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1555 về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Tháng 10/2014, Trường tiếp nhận nguyên trạng Cơ sở phía Bắc tại Thái Bình của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ổn định và phát triển đến nay.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, hiện nay cơ cấu tổ chức của Trường gồm: Ban Giám hiệu, 9 phòng chức năng, 9 khoa đào tạo, 4 trung tâm với 9 ngành đào tạo bậc đại học, phổ thông kỹ thuật sau đại học và bồi dưỡng, cấp các loại chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tính đến cuối năm 2020, tổng số học sinh, sinh viên đang học tại Trường là 3.500 học sinh, sinh viên.

Công tác tuyển sinh được Trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá

trình hoạt động, tích cực đổi mới công tác tuyển sinh theo từng đối tượng, từng hệ, từng giai đoạn. Hàng năm, ngoài tổ chức "Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp", Trường thực hiện nhiều hình thức truyền thông, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Trường tới phụ huynh, học sinh và các đối tượng khác. Năm 2020, Trường bắt đầu thực hiện tuyển sinh đào tạo đối tượng cán bộ xã, phường trong tỉnh để đạt chuẩn trình độ đại học theo quy định của Bộ Nội vụ và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học - chuyển giao khoa học công nghệ của Trường được quan tâm và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên. Là trường đại học địa phương, trên cơ sở bám sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2015 - 2019 Trường đã thực hiện hoàn thành 1 đề tài cấp quốc gia, 8 đề tài cấp tỉnh, nhiều giải thưởng trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh hàng năm và hàng trăm đề tài cấp trường, khoa, phòng, trung tâm. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên có nhiều chuyển biến, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được giải thưởng trong các cuộc thi, có tính thực tiễn cao.

Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng với các biện bản ghi nhớ hợp tác cùng nhiều học viện, trường đại học

ngoài như: Học viện Kỹ thuật Sáng Tân Đào Viên (Đài Loan), Trường Đại học Soongsil (Hàn Quốc), Trường Nhật ngữ Sendai, Trường Nhật ngữ Tokyo JE...

Công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục luôn được nhà trường quan tâm. Song song với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và điều hành, Trường chú trọng bồi dưỡng cán bộ chuyên trách để hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng và kiểm định cơ sở đào tạo theo quy định. Công tác khảo sát chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo được thực hiện thông qua việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhà tuyển dụng lao động nhằm cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến chất lượng phục vụ, hỗ trợ các hoạt động dạy và học hướng tới đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan. Việc thực hiện "ba công khai" được triển khai theo quy định và cập nhật định kỳ trên cổng thông tin của nhà trường.

Có được những thành tựu như ngày nay không thể không kể tới đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động qua các thời kỳ. Trường luôn quan tâm, động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên, người lao động tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

trong tình hình mới. Đến tháng 10/2020, trên 90% cán bộ, giảng viên của Trường đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Những năm gần đây, trước khó khăn chung của ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thái Bình vẫn giữ vững và ổn định quy mô, chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học. Trong quá trình đào tạo, Trường luôn chú trọng đa dạng hóa các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng, phát triển chương trình học theo định hướng ứng dụng; quan tâm nghiên cứu khoa học, cải tiến và số hóa phương pháp dạy học. Các thể hệ học sinh, sinh viên ra trường vững về chuyên môn, giỏi về kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực trong và ngoài tỉnh. Khảo sát hệ thống cựu sinh viên cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2020 tỷ lệ sinh viên ra trường làm đúng ngành đào tạo đạt trên 85% và tăng trưởng đều qua các năm.

Cùng với thời gian và với truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên nhà trường luôn khắc ghi, mãi mãi tri ân các thế hệ tiền nhiệm đã cống hiến, đóng góp trí tuệ, công sức vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trường và sẽ không ngừng kế thừa, phát huy những truyền quý các thế hệ đi trước truyền lại, tiếp tục vững bước đi lên, gặt hái những thành tựu to lớn hơn trong chặng đường tiếp theo để luôn xứng đáng là niềm tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, xứng đáng với niềm tin dự vọng Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với bề dày kinh nghiệm, nỗ lực vươn lên, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy thành tựu 60 năm xây dựng và trường thành, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên nhà trường nhất định thực hiện thành công sứ mạng, mục tiêu chiến lược phát triển Trường Đại học Thái Bình theo định hướng ứng dụng thực hành và phát triển bền vững; là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ có uy tín của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng, sẵn sàng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh, đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với phương châm: "Trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, phục vụ cộng đồng, vì một xã hội thịnh vượng".

Tiến sĩ **NGUYỄN THỊ KIM LỸ**
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Trường Đại học Thái Bình

NGƯT Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình



Giai đoạn 1996 - 2011, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình, tiền thân của Trường Đại học Thái Bình ngày nay đã để lại những dấu ấn đậm nét. Nhà trường đã tập trung xây dựng nền nếp kỷ cương, đổi mới công nghệ đào tạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, là điển hình của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn quốc. Đặc biệt, với tầm nhìn chiến lược, nhà trường chuyển dần từ đào tạo tri thức sang đào tạo kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình cũng chủ động để xuất Tỉnh ủy tập trung đào tạo cán bộ theo Đề án số 26, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo tiền đề về nhân lực lãnh đạo, chỉ đạo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo coi là điển hình của hệ thống trường cao đẳng trong toàn quốc.

Ông Bùi Mạnh Hà, cựu sinh viên Trường Đại học Thái Bình



Thực hiện Đề án số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2002 tôi là một trong những học viên lớp Đại học Nông nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình, nay là Trường Đại học Thái Bình. Với sự tận tâm của các thầy cô giáo, sau 5 năm theo học, chúng tôi đã được trang bị kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nông học... Những kiến thức quý báu và thiết thực đó giúp chúng tôi tự tin trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thay mặt hàng nghìn cựu học viên, sinh viên của Trường, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thái Bình qua các thời kỳ. Tôi luôn kỳ vọng thời gian tới Trường Đại học Thái Bình tiếp tục có những bước phát triển mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần cho sự nghiệp phát triển của địa phương và đất nước.

Anh Mai Toàn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình



Công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Thái Bình nhiều năm qua diễn ra sôi nổi, hiệu quả thiết thực, triển khai thành công các hoạt động, đạt được những kết quả đáng ghi nhận và hoàn thành xuất sắc hàng loạt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường giao. Ban Chấp hành Đoàn trường đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò của thanh niên, đồng thời có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động trong các phong trào xung kích, tình nguyện. Thông qua đó thêm khẳng định vị trí, vai trò cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ Trường Đại học Thái Bình với cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện của nhà trường.

Sinh viên Trần Thị Ngọc, lớp DHS - QLKT, Trường Đại học Thái Bình



Khi chọn trường đại học để đăng ký hồ sơ dự thi, em được người thân giới thiệu về Trường Đại học Thái Bình. Em rất hào hứng và mong ước được học ở ngôi trường có bề dày truyền thống và thành tích. Bộ quà mừng bố ngỡ ban đầu của tân sinh viên, em nhận được sự quan tâm, nhiệt tình hướng dẫn, truyền thụ kiến thức của các thầy cô. Bên cạnh đó, việc tham gia các chương trình, hoạt động đoàn đã giúp khơi dậy sức trẻ, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, giúp học hỏi thêm nhiều kỹ năng và có những bước trưởng thành. Qua đó khích lệ sinh viên nhà trường trong quá trình học tập và rèn luyện để trở thành những công dân tốt của xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

NHÓM PHONG VIÊN

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

Tích cực, sôi nổi tham gia các phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), đồng thời có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động. Hoạt động đoàn đã và đang góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện của nhà trường, phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương.

Với tinh thần "Tuổi trẻ Trường Đại học Thái Bình tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, phát triển", Đoàn Thanh niên nhà trường xác định thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ góp phần củng cố niềm tin của ĐVTN vào đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Gần với công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 -

2022, công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống lồng ghép với các hoạt động tại các lễ kỷ niệm, hội thi, giao lưu... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc được Đoàn Thanh niên nhà trường triển khai sâu rộng, hiệu quả. Các hình thức sinh hoạt phong phú như "Hội thi cán bộ đoàn giỏi", "Tiếng hát học sinh sinh viên", "Chinh phục chuông vàng", "Chào tân sinh viên", các giải thể thao toàn trường... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. 100% liên chi đoàn trực thuộc đã chủ động tham mưu, triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo.

Những phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng quy mô lớn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia được Đoàn Thanh niên nhà trường triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, cách làm phong phú, sáng tạo. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình đã đi đầu trong các hoạt động: "Tháng thanh niên", "Chiến dịch thanh niên tình nguyện", "Ngày thứ bảy

tình nguyện", "Tết yêu thương, xuân tình nguyện"... cùng các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa", tặng quà gia đình chính sách trong và ngoài tỉnh, thấp nền tri ân, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo... với sự tham gia của trên 2.000 lượt ĐVTN cùng số tiền quyên góp, ngày công ủng hộ trị giá gần 400 triệu đồng.

Với phương châm "Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới", Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình đã tích cực phối hợp cùng đoàn thanh niên các địa phương tham gia lao động làm gần 10km đường giao thông nông thôn; trồng trên 400 cây xanh, cây bóng mát; sửa chữa, nâng cấp 3 nhà tình nghĩa...

Là một trong những sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động đoàn, em Hoàng Thị Thanh Huyền, lớp DHL7 chia sẻ: Với nhiệt huyết cống hiến sức trẻ vì cộng đồng, em tham gia các phong trào ngày từ năm học thứ nhất. Qua mỗi



Hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình.

hoạt động do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức, mỗi sinh viên thêm trưởng thành, sống có lý tưởng và trách nhiệm, thật chất thêm tình cảm với bạn bè, thầy cô.

Không chỉ lan tỏa thông điệp yêu thương, đồng hành

với ĐVTN trong học tập nâng cao trình độ, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình đã tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để ĐVTN tiếp cận cơ hội học tập, phát triển tài năng và tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

Đoàn Thanh niên nhà trường chủ động phối hợp, liên kết với các đơn vị chuyên môn tổ chức nhiều ngày hội tư vấn việc làm, góp phần giúp sinh viên có định hướng đúng với nghề nghiệp của mình, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích. Giai đoạn 2017 - 2020, 22 công trình, giải pháp của 35 tác giả, nhóm tác giả là ĐVTN nhà trường đã đạt giải trong các cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" với trên 200 học sinh, sinh viên đạt danh hiệu cấp tỉnh, cấp trường...

Anh Mai Toàn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình cho biết: Mỗi ĐVTN Trường Đại học Thái Bình luôn cố gắng thực hiện sứ mệnh và trọng trách của mình để kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu cùng những thành tích đáng tự hào của nhà trường đã đạt được trong 60 năm qua. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên nhà trường tiếp tục lấy phong trào "Sinh viên 5 tốt" làm điểm tựa, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng Trường Đại học Thái Bình phát triển toàn diện và bền vững.

TRINH CƯỜNG